

http://www.newspnn.com/V2008/detail.php?code=n1_18062009_01

ประชาสังคมลุ่มน้ำโขงโรพบมารค จ้ใช้เวที่นานาชาติซี่ปัญหาน้ำโขง 18 มิถุนายน 2552



กรุงเทพฯ/ตัวแทนภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขงกัมพูชา เวียดนามและ ไทยพบอภิสิทธิ์ จ้ใช้เวที่นานาชาติซี่ปัญหาแม่น้ำโขง พร้อมยื่น 16,380 รายชื่อ ปชช.ผ่านโปสการ์ดหนุนรณรงค์ปกป้องน้ำโขง

วันนี้ (18 มิ.ย.) เวลา 8.00 น. ที่รัฐสภา ตัวแทนภาคประชาสังคมจากสามประเทศแม่น้ำโขง คือ ไทย กัมพูชา และเวียดนาม เข้าพบอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีไทย โดยยื่นจำนวนการลงนามในโปสการ์ดรณรงค์เพื่อปกป้องแม่น้ำโขงจำนวน 16,380 แผ่น ซึ่งเป็นผลจากการทำงานตลอด 3 เดือนของกลุ่มภาคประชาสังคมทั้ง 6 ประเทศลุ่มน้ำโขงและกลุ่มนานาชาติ อีกไม่ต่ำกว่า 20 กลุ่ม

ในการพบนายกรัฐมนตรี นาย Chhith Sam Ath ประธานกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนจากกัมพูชา ได้กล่าวถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงโดยเฉพาะแผนการสร้างเขื่อน 11 เขื่อน โดยบริษัทจากประเทศไทย จีน เวียดนาม รัสเซีย และมาเลเซีย ภายใต้ความเห็นชอบของรัฐบาลแม่น้ำโขง ในแถลงการณ์ ซึ่งกล่าวในนามพันธมิตรปกป้องแม่น้ำโขง โดยเน้นย้ำบทบาทของรัฐบาลแม่น้ำโขงตอนล่าง กับกระบวนการทบทวนการสร้างเขื่อนซึ่งจะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อวิถีการประมงของประชาชนหลายล้านคนในภูมิภาค

น.ส.เปรมฤดี ดาวเรือง ในนามเครือข่ายภาคประชาสังคมไทยเพื่อแม่น้ำโขง กล่าวเน้นในประเด็นบทบาทไทยโดยเฉพาะในฐานะผู้สร้างเขื่อนโดยบริษัทเอกชน เช่น บริษัท ช.การช่างของไทย ที่เป็นผู้มีบทบาทสร้างเขื่อนไซยะบุรีในประเทศลาว บริษัทเจริญ เอ็นเนอร์จี แอนด์วอเตอร์ เอเชีย สร้างเขื่อนลาดเสือในประเทศลาว และบริษัทิตาเลียน-ไทย ที่กำลังศึกษาโครงการเขื่อนบ้านกุ่มซึ่งเป็นเขื่อนไทย-ลาวอยู่ในขณะนี้ โดยเสนอให้รัฐบาลไทยเร่งนำประเด็นเรื่องแม่น้ำโขงเข้าสู่เวทีอาเซียน เนื่องจากกลไกของคณะกรรมการแม่น้ำโขงล้มเหลวมาโดยตลอด

หลังจากนั้น นายอุบล บุตรวงศ์ ชาวบ้านบ้านจอมปลวกสูง ต.สองคอน อ.โพธิ์ชัย จ.อุบลราชธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบหากมีการสร้างเขื่อนบ้านกุ่ม ได้เล่าถึงสภาพวิถีชีวิตของชาวบ้านที่พึ่งพาแม่น้ำโขง และวอนขอให้นายกฯ ตอบคำถามในเรื่องการสร้างเขื่อนต่อชาวบ้านด้วย เนื่องจากชาวบ้านเป็นห่วงมากหลังบริษัทลงพื้นที่

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ตอบข้อซักถามโดยการเสนอให้คณะฯ ทราบว่าทางรัฐบาลและตัวนายกฯ เองมีข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับโครงการแม่น้ำโขง รวมทั้งโครงการผันน้ำเข้า

มาเพื่อใช้ในพื้นที่ภาคอีสาน โดยกล่าวว่ารัฐบาลคิดว่าน่าจะมีแนวทางที่ดีกว่าในการหาน้ำเพื่อใช้ในภาคอีสาน โดยใช้งบประมาณน้อยกว่าที่มีการเสนอมา อย่างไรก็ตาม นายกษ ยอมรับว่ามีข้อมูลอีกหลายส่วนที่ต้องหาความกระจ่าง ซึ่งไม่น่าจะเป็นสิ่งที่ยากเกินไป เช่น ในขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังเรียกโครงการบ้านกุ่มว่าฝายบ้านกุ่ม ไม่ใช่เขื่อน ซึ่งทางตัวแทนภาคประชาชนได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าเขื่อนบ้านกุ่ม ซึ่งกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานได้ทำการศึกษามาก่อนหน้านี้ เป็นเขื่อนราคาประมาณแสนล้านบาท โดยมุ่งจะผลิตไฟฟ้าจำนวน 1,800 เมกะวัตต์

ในท้ายที่สุด นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะเสนอประเด็นแม่น้ำโขงในเวทีของกรมการแม่น้ำโขง เวทีอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (GMS) และเวทีอาเซียนซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ และสนับสนุนให้ภาคประชาชนแสดงความเป็นห่วงในประเด็นแม่น้ำโขงในเวทีเหล่านี้ด้วย โดยนายกษ บอกให้ทางกลุ่มทราบว่า ทางรัฐบาลทราบดีว่า ประเด็นแม่น้ำโขงเป็นประเด็นข้ามประเทศ และเกี่ยวข้องกับประเทศทั้งภูมิภาค รวมทั้งประเทศต้นน้ำคือประเทศจีนด้วย และว่า ไทยเองมีความพยายามที่จะหาทางเลือกในเรื่องพลังงาน และยอมรับว่าความต้องการไฟฟ้าที่ลดลงของไทย ทำให้ประเทศผู้ขายไฟให้ไทย คือประเทศลาว มีความกดดันอยู่ในขณะนี้.

**สรุปจำนวนการลงนามจากโปสการ์ด Save the Mekong
ช่วงระยะเวลา 3 เดือน (15 มีนาคม 2552-15 มิถุนายน 2552)**

ลงนามในโปสการ์ดตัวจริง

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน	338
ประเทศสหภาพพม่า	26
ประเทศไทย	7,389
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	583
ราชอาณาจักรกัมพูชา	2,625
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	240
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก	1,164
รวม	12,365

ยอดการลงนามอิเล็กทรอนิกส์ (online petition)

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน	12
ประเทศสหภาพพม่า	4
ประเทศไทย	367
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	28
ราชอาณาจักรกัมพูชา	48
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	97
ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก	3,459
รวม	4,015

รวมทั้งหมด 16,380

แถลงการณ์

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง ถึง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

แถลงโดยนาย Chhith Sam Ath ประธานบริหารองค์กรพัฒนาเอกชน NGO Forum ในวันที่ 18 มิถุนายน 2552 ณ อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ ประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สำหรับการมอบโอกาสให้เราได้เข้าพบในวันนี้ ผมกล่าวคำแถลงการณ์ฉบับนี้ในนามของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อปกป้องแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มชุมชนต่างๆ นักวิชาการ นักหนังสือพิมพ์ ศิลปิน ชาวประมง ชาวนา และประชาชนทั่วไปจากประเทศภายในภูมิภาคแม่น้ำโขงและนานาชาติทั่วโลก

วันนี้ เราใคร่ขอแสดงความห่วงใยเกี่ยวกับแผนการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน 11 เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง และเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำทั้งหมดในภูมิภาครักษาแม่น้ำโขงให้ไหลอย่างอิสระ

การร้องเรียนนี้ได้รับการลงนามร่วมกันจากประชาชนจำนวนทั้งหมด 16,380 คน ซึ่งมาจากภายในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและจากทั่วโลก

ก่อนอื่น ผมใคร่ขอลำดับเหตุการณ์คร่าวๆ เกี่ยวกับเขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักที่ได้รับการผลักดันและความวิตกกังวลของเรา

ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2549 นักลงทุนจากประเทศไทย จีน เวียดนาม ลาว มาเลเซีย และรัสเซียได้ผลักดันการสร้างเขื่อน 11 เขื่อนบนแม่น้ำโขงสายหลักตอนล่าง โดย 7 เขื่อนอยู่ในประเทศลาว 2 เขื่อนอยู่ในกัมพูชา และอีกสองเขื่อนอยู่ระหว่างพรมแดนไทย - ลาว

ณ ขณะนี้ได้เกิดความหวาดวิตกอย่างกว้างขวางในบรรดาชุมชนริมแม่น้ำโขงต่างๆ และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากเขื่อนเหล่านี้แล้ว

แม่น้ำโขงเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในโลก จำนวนปลาที่จับได้ในลำน้ำโขงเพื่อการพาณิชย์มีมูลค่าสูงถึง 30 ล้านเหรียญต่อปี ปลาในลำน้ำโขงไม่เพียงเป็นแหล่งรายได้อันสำคัญของชุมชนชาวประมงเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับภูมิภาคอีกด้วย ทั้งนี้ 40-80 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนที่ได้จากเนื้อสัตว์ซึ่งประชาชน 60 ล้านคนในลุ่มน้ำโขงตอนล่างบริโภคล้วนมาจากปลาในลำน้ำโขงทั้งสิ้น

การสร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงสายหลักจะปิดกั้นการอพยพของปลาที่คิดเป็นจำนวนถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนปลาทั้งหมดที่จับได้ในลำน้ำโขง อีกทั้ง ข้อเสนอแนะทางวิทยาศาสตร์ยังเห็นพ้องต่อความสำคัญของปลาอพยพในลำน้ำโขง ตลอดจนผลกระทบของเขื่อนต่อปลาเหล่านั้น ซึ่งยังไม่มียุทธศาสตร์ใดๆ ที่สามารถบรรเทาผลกระทบดังกล่าวได้

เครือข่ายพันธมิตรเพื่อปกป้องลุ่มน้ำโขงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความวิตกกังวลที่เพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของเขื่อนเหล่านี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 เครือข่ายพันธมิตรฯ ได้รวบรวมลายเซ็นและข้อความจากประชาชนที่มีห่วงใยต่อสถานการณ์ผ่านทางโปสเตอร์ และการลงนามผ่านอินเทอร์เน็ต

ในฐานะตัวแทนของผู้ลงนาม บัดนี้ เราใคร่ขอมอบคำร้องเรียนให้กับ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

**เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
สำเนาถึง สภาคณะกรรมธิการแม่น้ำโขง และประเทศผู้ให้ทุน**

ข้าพเจ้ามีความห่วงใยเกี่ยวกับแผนการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำบนแม่น้ำโขงสายหลัก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำและทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการไหลอย่างเป็นธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศของแม่น้ำโขง โปรดรับฟังเสียงของประชาชนแม่น้ำโขง และรักษาแม่น้ำโขงให้ไหลอย่างอิสระ ปกป้องแหล่งอาหารและรายได้ที่สำคัญยิ่งของพวกเรานับล้านชีวิตไว้ โปรดพิจารณาแนวทางที่ดีกว่าในการตอบสนองความจำเป็นด้านไฟฟ้า และหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบข้ามพรมแดนและความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ในจำนวนประชาชนทั้งหมด 16,380 คนที่ร่วมลงนามในโปสการ์ดและการลงนามผ่านอินเตอร์เน็ต มีประชาชนจากภูมิภาคได้ร่วมลงนามทั้งสิ้นจำนวน 11,757 คน ซึ่งรวมถึงผู้คนมากมายที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงลำน้ำโขง

ผู้คนมหาศาลได้เขียนความเห็นเพิ่มเติมลงในโปสการ์ด และเราหวังว่าท่านจะมีเวลาอ่านข้อความบางส่วน

ยกตัวอย่างเช่น ชาวบ้านคนหนึ่งจากจังหวัดสตึงเตร็ง ประเทศกัมพูชาเขียนไว้ว่า ถ้ามีเขื่อนเกิดขึ้น เราจะไปอยู่กันที่ไหน

แม่น้ำโขงเป็นของขวัญที่ธรรมชาติมอบให้กับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ซึ่งเป็นทรัพยากรสมบัติร่วมกันระหว่างประเทศจีน พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม และประชาชนทั้งหมด การดำเนินการปกป้องความรุ่มรวยทางธรรมชาตินี้จะทำให้เกิดการเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน รวมทั้งเป็นการปกป้องความมั่นคงด้านอาหาร และเสริมสร้างความสงบสันติและความมั่งคั่งของภูมิภาค

ในภาวะที่โลกกำลังเผชิญหน้ากับวิกฤตการณ์อาหารและน้ำที่เพิ่มมากขึ้นทุกที เราขอวิงวอนให้ผู้นำของภูมิภาคร่วมมือกันปกป้องแม่น้ำโขงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งหมดของภูมิภาค และเพื่อแสวงหาวิธีการตอบสนองความต้องการด้านไฟฟ้าที่ดีกว่านี้

ขอบคุณสำหรับเวลาและความสนใจของท่าน เราหวังว่าเราจะได้ฟังความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความวิตกกังวลเหล่านี้ ในฐานะของผู้นำที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคนี้.